

ทรงผมที่ถูกโฉลกกับคุณ

นำเสนอเมื่อ : 22 ก.ย. 2552

ทรงผมถูกโฉลกกับปีเกิด

สาวปีชวด

ทรงผมสั้น และขอยให้ดูเกล้าทรงตัวแบบสาวสมัยใหม่จะเหมาะกับเธอมาก ยิ่งถ้าได้ทำสีน้ำตาลอ่อน หรือสีบลอนด์ด้วยแล้วละก็ จะเพิ่มความหวานให้ดูดี ไม่แพ้ใครเลยทีเดียว

สาวปีฉลู

ปล่อยผมยาวสวยๆ หรือในเวลาทำงานก็ให้รวบตั้งไว้ด้านหลังแบบเรียบร้อย บวกกับสีผมในโทนชมพูริมน้ำจาง จะเหมาะกับบุคลิกของเธอเป็นที่สุด

สาวปีขาล

ทรงผมที่ดูอินเตอร์ทันสมัย อย่างผมบ๊อบแนวเฉียง หรือตัดมาตรงแบบไม่ต้องขอย บวกกับสีผมโทนชมพู หรือสีธรรมชาติ คือทรงผมที่ดูเหมาะกับเธอ

สาวปีเถาะ

ทรงผมที่เหมาะกับเธอที่สุดคือผมสั้น (ความยาวไม่เกินบ่า) และขอยปล่อยให้ดูพลิ้วไหวดูสาวหวานแต่แฝงไว้ด้วยความทะมัดทะแมงบวกกับสีผมธรรมชาติ หรือไฮไลท์สีบลอนด์อ่อน

สาวปีมะโรง

สาวที่เกิดปีนี้ ควรตัดผมหยิกลอนให้ดูเปรี้ยวและทันสมัย อาจจะเป็นลอนใหญ่สักนิด และมีความยาวเลยบ่าลงไป บวกกับผมสีธรรมชาติที่ไม่มีการแต่งเติมไฮไลท์ จะถูกโฉลกกับเธอที่สุด

สาวปีมะเส็ง

ผมยาวเหยียดตรงแบบมันเงาดังสาวสุขภาพดีดูเหมาะกับเธอที่สุด ยิ่งถ้าทำผมสีดำหรือน้ำเงินเข้มแล้ว จะช่วยเสริมบุคลิกให้ดูเป็นสาวมั่นยิ่งขึ้น

สาวปีมะเมีย

ทรงผมที่เหมาะกับเธอคือ ผมที่ดูเซอร์จ๊อบๆ ฟุ้งๆ ไม่ค่อยเป็นระเบียบ แต่ดูมีสไตล์ (ไม่ใช่ยุ่งเหมือนเพิ่งตื่นนอนนะ) แล้วเติมไฮไลท์สีบลอนด์หรือแดงเข้าไป เพื่อเพิ่มความทันสมัยและคล่องแคล่ว

สาวปีมะแม

ทรงผมแบบปล่อยยาวและตัดเป็นลอนเล็กๆแนวสาวยิปซี หรือจะมุ่นขึ้นไปปักปิ่น

และปล่อยผมลงมาคลอเคลียหน้าให้ดูเซ็กซี่ บวกกับเจดสีน้ำตาลแบบธรรมชาติ จะถูกโฉลกกับเธอเป็นอย่างยิ่ง

สาวปีวอก

เธอเหมาะกับทรงผมที่เปลี่ยนไปตามโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มสีสันทั้งได้ตรง รวบสูง ตัดลอน ยีฟู หรือลองใส่วิกบาง ที่สำคัญการไอโลทเพิ่มสีสันให้ผมผม จะยิ่งถูกโฉลกมากขึ้น

สาวปีระกา

ทรงผมที่จัดง่ายไม่ต้องใช้เวลานาน อย่างบ๊อบสั้นๆ สไลด์ช่วงปลายเล็กน้อย และทำสีเจดอ่อนๆ อย่างน้ำตาลหรือบลอนด์อ่อน จะเหมาะกับเธอที่สุด

สาวปีจ่อ

ทรงผมแนวเซ็กซี่ อย่างการม้วนลอนปลายผมให้ดูสยายเคลียช่วงไหล่ หรือปล่อยผมลงมาปิดใบหน้าบริเวณคางสักเล็กน้อย จะเหมาะสมกับเธอมากที่สุด ที่สำคัญอย่าลืมทำสีน้ำตาลธรรมชาติด้วยละ

สาวปีกุน

เธอเหมาะสมกับทรงผมแบบธรรมชาติ จัดแต่งทรงง่าย อย่างผมตรงสยายแล้วรวบไว้อย่างหลวมๆ เวลาทำงาน และทำสีเข้มแบบธรรมชาติ จะถูกโฉลกเป็นอย่างยิ่ง